



ฉบับที่ 012/2562

วันที่ 23 มกราคม 2562

มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรการฯ) และมีมติเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เพิ่มช่องทางวิธีชำระเงินและวิธีการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

มาตรการฯ เปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 มกราคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th โดยมาตรการฯ จะเป็นการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียน และได้ชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการซื้อสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมถึงสินค้าภาษีสรรพสามิต 5 ประเภท ได้แก่ 1. สุรา 2. ยาสูบ 3. น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 4. รถยนต์ และ 5. รถจักรยานยนต์) กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ระบบบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale: POS) ที่สามารถแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาสินค้าและบริการได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ออกจากราคาสินค้าและบริการที่ได้ชำระ และจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 5 ทั้งนี้ รัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนหรือเท่ากับการซื้อสินค้าและบริการประมาณ 21,400 บาท โดยจ่ายระบบพร้อมเพย์ที่ใช้เลขบัตรประชาชน และผู้ลงทะเบียน 1 คน มี 1 สิทธิ์ โดยสามารถลงทะเบียนเลขบัญชีที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการฯ ได้ไม่เกิน 10 บัญชีในการลงทะเบียน

สำหรับเงื่อนไขที่ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมมาตรการฯ มีดังนี้

1. ประชาชน

1.1 เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547)

1.2 เป็นผู้ให้บริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ อาทิ บัตรเดบิต และคิวอาร์โค้ดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Standard QR Code Payment) (ยกเว้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรเครดิตไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการฯ นี้ได้) โดยปัจจุบันมีธนาคารที่เข้าร่วมมาตรการฯ แล้ว จำนวน 17 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารทีสโก็ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ธนาคารยูโอบี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารไอซีบีซี ธนาคารออมสิน ธนาคารซีทีแบงก์ และธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย) (สามารถดูรายละเอียดการให้บริการการชำระเงินของแต่ละธนาคารได้ที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th)

1.3 ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 7- 31 มกราคม 2562

1.4 สมัครใช้บริการพร้อมเพย์ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนผูกกับบัญชีธนาคารใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีธนาคารเดียวกับที่นำมาลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชย โดยสามารถสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ใช้เลขประจำตัวประชาชน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

2. ผู้ประกอบการร้านค้า

2.1 เป็นผู้ประกอบการร้านค้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.2 มีระบบ POS ที่ช่วยเก็บบันทึกการขาย รายละเอียดสินค้า จำนวนยอดขาย และพิมพ์ใบกำกับภาษี โดยเชื่อมต่อกับเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีระบบ POS ต้องทำการปรับปรุงและทดสอบ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่นเดียวกับระบบที่ใช้ภายใต้มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ชำระ

2.3 สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ที่กรมบัญชีกลางโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ กรมบัญชีกลาง ห้องก่าปั่นเงิน อาคาร 3 ชั้น 1 และสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ตั้งในส่วนภูมิภาคสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเป็นผู้ประกอบการร้านค้าภายใต้มาตรการฯ ได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร 0 2270 6400

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ แล้ว จำนวน 65 ราย และมีจำนวนสาขาว่า 15,000 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2562)

สำนักนโยบายภาษี

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3513, 3514